



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 525/2553

23 กันยายน 2553

ไทย พร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านการเกษตรกับบังกลาเทศ หลังสนใจเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝนหลวง ชลประทาน และการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง การหารือกับ นางเบกัม มาเทีย เซาฐูรี (Mrs.Begum Matia Chowdhury) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบังกลาเทศ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่ากระทรวงเกษตรบังกลาเทศ มีความสนใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตรของไทยที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในส่วนของพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรฯ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เนื่องจากเล็งเห็นว่าจะสามารถนำมาปรับใช้ เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงทางรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวให้กับ บังกลาเทศ เนื่องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งบังกลาเทศเองก็เป็นประเทศที่ มีการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก และประชาชนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นเดียวกันกับประเทศไทยด้วย

นอกจากนั้น บังกลาเทศ ยังให้ความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทาง วิชาการในด้านการจัดทำ ฝนเทียม ด้านการชลประทาน และการอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก เนื่องจากภาคเกษตรกรรมของ บังกลาเทศเองก็ต้องเผชิญกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเพาะปลูกโดย อาศัยน้ำฝนตาม ฤดูกาลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติอาจไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ โดยใน ส่วนของฝนหลวงนั้น ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอน คือ การส่งหนังสือผ่านทางช่องทางความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงเกษตรฯ โดยตรง เพื่อขอรับการสนับสนุน ด้าน เทคโนโลยีฝนหลวง เนื่องจากเป็นสิทธิบัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาตตามลำดับ โดยในระยะที่ผ่านมา มีหลายประเทศดำเนินการ อาทิ โอมาน แทนซาเนีย จอร์แดน ซึ่ง ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงให้ประเทศดังกล่าวได้ ส่วนด้านการชลประทานนั้น กระทรวงเกษตรฯ มีความพร้อม ให้การช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องมีการหารือกันระหว่างสองฝ่ายถึงรายละเอียด และ อาจส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เพื่อวางแผนต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มี ความพร้อมที่จะช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเกษตร ในด้านอื่นๆ ที่บังกลาเทศให้ความสนใจ โดยระหว่างรอขั้นตอนการพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ของทั้งสองประเทศ แล้วเสร็จ ให้ประสานงานผ่าน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศไปพลางก่อน เพื่อให้ความร่วมมือด้านต่างๆ มีความคืบหน้า
